

## กิจกรรมที่ 4

### พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันอุดมศึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (รอบ 5 เดือนหลัง)

**นโยบายสำคัญ** ลดปัญหาการตั้งครุฑ์ซ้ำและการแท้งซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรอย่างทั่วถึง และพัฒนาระบบช่วยเหลือส่งต่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครุฑ์สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครุฑ์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้ข้อังค์ความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีออนไลน์ และการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

**มาตรการที่ 2** พัฒนาการรู้และระบบเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การจัดการบริการคุมกำเนิด และการจัดการบริการยุติการตั้งครุฑ์ที่ปลอดภัย

**ประเด็นความรู้** การป้องกันและทักษะชีวิต การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การยุติการตั้งครุฑ์

**ระยะเวลาดำเนินการ** ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

**เป้าหมาย** 3 เรื่อง

#### ผลการดำเนินงาน

ดำเนินงานจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

**ครั้งที่ 1** จัดประชุม วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสภาวิชาชีพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (กฎหมาย, YFHS, FP, SA) โดยมีนายแพทย์พีระยุทธ สาณกุล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและร่วมพิจารณาร่างหลักสูตรอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

สรุปการประชุม มีการแก้ไขสาระการเรียนรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

แก้ไข **ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)** ในข้อ 2. จาก “มีทัศนคติเชิงบวกในการแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์” เป็น “มีทัศนคติเชิงบวกและทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์” และตัดข้อ 4. สามารถวิเคราะห์และวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ออก

**Module ที่ 1** การจัดการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS: Youth Friendly Health Services) เพิ่ม “เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (อปท./พม./โรงเรียน)” ในสาระสำคัญ

**Module ที่ 2** การป้องกันและทักษะชีวิต ไม่มีการแก้ไข

ผลผลิตตัวชี้วัดที่ 1.15 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

**Module ที่ 3 การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด** เพิ่ม 1. ทางเลือกเมื่อวัยรุ่นเกิดการตั้งครรภ์ การให้คำปรึกษาและการส่งต่อ 2. Misconception ความเข้าใจผิดในการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด และ 3. STD และโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง (HIV/HPV) ในสาระสำคัญ

**Module ที่ 4 การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย** แก่ไขเวลาภาคทฤษฎี จาก 4 ชั่วโมง ลดเหลือ 3 ชั่วโมง

**Module ที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์** แก่ไขเวลาภาคทฤษฎี จาก 2 ชั่วโมง เพิ่มเป็น 3 ชั่วโมง และแก้ไขสาระสำคัญ จาก “ข้อบังคับสภาการพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในการจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” เป็น “ข้อบังคับสภาการพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์”



**ครั้งที่ 2** วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (กฎหมาย, YFHS, FP, SA) โดยมีนายแพทย์ประวิช ชวลาศัย รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและนำเสนอแนวทางการจัดทำเนื้อหาและผู้รับผิดชอบ ดังนี้

Module ที่ 1 การจัดการบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS: Youth Friendly Health Services) ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ

Module ที่ 2 การป้องกันและทักษะชีวิต ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Module ที่ 3 การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาประชากร

Module ที่ 4 การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาประชากร

Module ที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ดำเนินการจัดส่งร่างเนื้อหาครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญปรับแก้เนื้อหาต่อไป โดยกระบวนการจัดทำเนื้อหาต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม และนัดหมายประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฯ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564

ผลผลิตตัวชี้วัดที่ 1.15 ร้อยละของการตั้งครุภัณฑ์ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี



**ครั้งที่ 3** วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบวิดีโอทัศนทางไกล (Video Conference) ได้รับเกียรติจาก นพ.พีระยุทธ สาณกุล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นพ.กิตตพงศ์ แซ่เจ็ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) พญ.นันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาจารย์จรรุวรรณ จงวนิช ที่ปรึกษากรมอนามัย และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี รวมทั้ง ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาการพยาบาล และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะร่างหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนต่อไป และกำหนดจัดประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564



# ภาพข่าวกิจกรรม

## สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

31/05/2564

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ 0 2590 4245



วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมรณพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นพ.พีระยุทธ สาณกุล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการประชุม ได้รับเกียรติจาก พญ.นันทา อ่วมกุล อาจารย์จากรุรณ จงวนิช ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาการพยาบาล และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ (ร่าง) เนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ข้อเสนอจากที่ประชุมจะมีการปรับแก้ไขและส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

[www.anamai.moph.go.th](http://www.anamai.moph.go.th)

\*\*\*\*\*